



# ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ส่วนกิจการสำนักงานภาค

โทร. 0-5393-1216 โทรสาร 0-5322-4171 [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

ฉบับที่ 13/2550

## เรื่อง แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2550 และ 9 เดือน ปี 2550

เดือนกันยายน 2550 ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยด้านอุปทาน รายได้เกษตรกรขยายตัวจากราคาจำหน่ายผลผลิตพืชหลักที่เพิ่มขึ้น ภาคบริการชะลอตัวตามฤดูกาลแต่กระตือรือร้นเฉพาะในส่วนของการตลาดจัดประชุมสัมมนา ส่วนภาคอุตสาหกรรมยังคงลดลง ด้านอุปสงค์ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงลดลงตามการลงทุนก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2550 ลดลงเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนการส่งออกและการนำเข้ายังคงลดลงแต่การส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภคแรงตัว สำหรับเงินฝากและสินเชื่อชะลอตัว

สำหรับในช่วง 9 เดือนของปี 2550 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยด้านอุปทาน รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นตามผลผลิตหลักที่ได้รับประโยชน์จากสภาพอากาศและการขยายพื้นที่เพาะปลูก ภาคบริการขยายตัวในอัตราที่ลดลง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมลดลงตามผลผลิตหมวดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสำคัญ ด้านอุปสงค์ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวตามการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของประชาชน การลงทุนภาคเอกชนลดลงตามการลงทุนก่อสร้าง การส่งออกและนำเข้าลดลง แต่ดุลการค้ายังคงเกินดุลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือเร่งตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่โดยรวมทั้งปีงบประมาณ 2550 การเบิกจ่ายผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือชะลอตัวจากปีงบประมาณปีก่อนเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงในไตรมาสแรก ส่วนเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวในอัตราชะลอตัว

### รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจมีดังนี้

**1. ภาคเกษตร** รายได้ของเกษตรกรขยายตัวร้อยละ 7.1 สูงขึ้นจากเดือนก่อน เป็นผลจากด้านราคาเป็นสำคัญ โดยราคาพืชหลักสำคัญสูงขึ้นร้อยละ 8.4 ตามราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4 เนื่องจากราคาตลาดโลกสูงขึ้นและผลผลิตในประเทศลดลง กอปรกับราคาข้าวเปลือกเหนียวปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 ตามอุปสงค์จากประเทศจีนที่ยังมีมาก แต่ราคาข้าวเปลือกนาปียังคงลดลงร้อยละ 5.8 ด้านผลผลิตพืชหลักลดลงร้อยละ 1.3 จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองที่ลดลงร้อยละ 4.4 และร้อยละ 2.0 ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอื่นที่ราคาในปีก่อนดีกว่า เช่น มันสำปะหลังและอ้อยโรงงานซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงต่อไปและหอมแดงผลผลิตลดลงร้อยละ 1.7 เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่งปรับเปลี่ยนไปปลูกกระเทียมทดแทนเพราะราคาอยู่ในเกณฑ์ต่ำจากการส่งออกที่ลดลง ส่วนข้าวนาปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยกว่าปีก่อนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

**ช่วง 9 เดือนปี 2550** รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เร่งตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เป็นผลจากด้านผลผลิตเป็นสำคัญ โดยผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 ตามผลผลิตข้าวนาปรังที่เพิ่มขึ้นมากจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และลำไย เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3 ร้อยละ 19.2 และร้อยละ 6.8 ตามลำดับ จากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก ขณะที่ผลผลิตกระเทียมลดลงร้อยละ 8.7 จากผลของมาตรการลดพื้นที่เพาะปลูกของภาครัฐ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และหอมแดง ลดลงร้อยละ 4.4 ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 1.7 ตามลำดับ ทางด้านราคาพืชผลที่สำคัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 โดยราคาข้าวเปลือกเหนียวและมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.0 และร้อยละ 3.6 ตามลำดับ ตามความต้องการจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน อ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากค่าความ

หวานเฉลี่ยที่สูงขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 และร้อยละ 6.3 ตามลำดับ ตามราคาในตลาดโลกและผลผลิตภายในประเทศที่ลดลง กระทบเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 เนื่องจากผลผลิตลดลง สำหรับราคาข้าวเปลือกนาปรังและลำไยลดลงร้อยละ 5.7 และร้อยละ 6.5 จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก และหอมแดงลดลงร้อยละ 59.9 เนื่องจากสินค้าส่งออกได้ลดลง

**2. ภาคอุตสาหกรรม** ยังคงลดลงแต่ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงมากในเดือนก่อน โดยการผลิตเพื่อส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.6 เหลือ 170.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ต่ำกว่าที่ลดลงร้อยละ 8.1 เดือนก่อน การผลิตส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไคร์ฟลดลงร้อยละ 14.9 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตเลนส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จากความต้องการส่งออกไปจีน การผลิตเพชรเจียรไนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และการผลิตคาร์บูเรเตอร์ขยายตัวดีตามความต้องการจากต่างประเทศ ทางด้านการผลิตเครื่องดื่มลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนแต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน การผลิตวัสดุก่อสร้างลดลงตามการลงทุนก่อสร้างที่ลดลงของทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 เป็น 225.5 ล้านบาท แรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เดือนก่อน โดยเพิ่มมากที่จังหวัดนครสวรรค์ และอุตรดิตถ์

**ช่วง 9 เดือน ปี 2550** การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง โดยการผลิตเพื่อส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.3 เหลือ 1,410.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 โดยการผลิตส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไคร์ฟลดลงร้อยละ 20.8 เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของสินค้า อีกทั้งสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งในในประเทศ การผลิตอัญมณีขยายตัวร้อยละ 27.2 จากความต้องการในตลาดต่างประเทศ การผลิตเครื่องดื่มขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน การผลิตวัสดุก่อสร้างลดลงใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการชะลอตัวของโครงการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนที่ลดลง ทางด้านการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 เป็น 2,149.8 ล้านบาท ชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 ช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการชะลอตัวในการจำหน่ายของอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เชียงใหม่และลำปาง

**3. ภาคบริการ** ชะลอลงจากเดือนก่อนตามฤดูกาลแต่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากการเดินทางเข้ามาจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐ อีกทั้งในช่วงปลายเดือน มีกิจกรรมกีฬาขนาดใหญ่ระดับโลกซึ่งสามารถกระตุ้นการขยายตัวของภาคบริการได้พอสมควร เครื่องใช้ภาคบริการที่สำคัญ ได้แก่ อัตราการเข้าพักของโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 41.5 ต่ำกว่าร้อยละ 52.6 เดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.6 ราคาห้องพักของโรงแรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.9 ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เดือนก่อน จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 สูงกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เดือนก่อน ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 26.5

**ช่วง 9 เดือน ปี 2550** ภาคบริการขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีภาวะการท่องเที่ยวขยายตัวดีจากผลของการจัดงานพีชสวนโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสองและสามได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวเช่น ปัญหาหมอกควันและฤดูฝน ประกอบกับนักท่องเที่ยวไทยระมัดระวังการใช้จ่ายส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชะลอลง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสามมีการเดินทางเข้ามาจัดสัมมนาของภาครัฐ ซึ่งช่วยกระตุ้นภาคบริการได้พอสมควร เครื่องใช้ภาคบริการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 25.8 จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และราคาห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ส่วนอัตราการเข้าพักของโรงแรมเฉลี่ยใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อนโดยอยู่ที่ร้อยละ 50.5

**4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** โดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องใช้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เดือนก่อน และเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัด ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ส่วน

การจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลงร้อยละ 10.7 โดยรวมปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เดือนก่อน ทางด้านปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 28.1 ใกล้เคียงกับที่ลดลงเดือนก่อน

**ช่วง 9 เดือน ปี 2550** การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในภาคเหนือ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของประชาชน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอลง ส่งผลให้ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ชะลอลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ลดลงร้อยละ 5.6 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 2.9 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน ส่วนการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 22.0 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 1.3 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน

**5. การลงทุนภาคเอกชน** ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการลงทุนภาคก่อสร้าง โดยเครื่องชี้สำคัญส่วนใหญ่ยังแสดงทิศทางลดลง ได้แก่ ปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน พื้นที่ขอรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลภาคเหนือลดลงร้อยละ 32.6 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 25.3 เดือนก่อน ทางด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ดินในเดือนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 18.8 เดือนก่อน ส่วนใหญ่เป็นการโอนที่ดินรายย่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ และพิษณุโลก ส่วนการลงทุนของกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 633.1 ล้านบาท กระจุกลงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวดเกษตรกรรมและผลผลิตการเกษตร เป็นสำคัญ

**ช่วง 9 เดือนปี 2550** ภาวะการลงทุนของภาคเอกชนในภาคเหนือโดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการลงทุนในหมวดก่อสร้างขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเสร็จเกือบหมดแล้ว แม้ว่าจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2 ก็ตาม เนื่องจากมีการเร่งรัดก่อสร้างโครงการที่ล่าช้าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องชี้ภาวะการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ พื้นที่ขอรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลภาคเหนือลดลงร้อยละ 5.8 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 12.7 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน แม้ว่าพื้นที่ขอรับอนุญาตก่อสร้างโดยรวมจะลดลง แต่พื้นที่ก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยขยายตัวในเกณฑ์ดีในจังหวัดหลักของภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลกโดยขยายตัวมากในไตรมาส 2 ทางด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ดินลดลงร้อยละ 6.5 ต่ำกว่าที่ลดลงร้อยละ 8.2 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน สำหรับมูลค่าเงินลงทุนของกิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 สูงกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก การลงทุนมีมากในหมวดเกษตรกรรมและผลผลิตการเกษตร และหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่

**6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือ** มีการเบิกจ่ายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2550 ทั้งสิ้น 14,095.2 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.7 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เดือนก่อน โดยรายจ่ายประจำลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนร้อยละ 1.2 เหลือ 9,480.7 ล้านบาท ตามการเบิกจ่ายในหมวดค่าตอบแทนที่ลดลงร้อยละ 19.3 จากงบค่าใช้จ่ายเดินทางที่ลดลง ส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.5 เป็น 4,614.5 ล้านบาท ชะลอลงจากเดือนก่อน โดยเงินอุดหนุนทั่วไปลดลงร้อยละ 36.9 เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งรัดการเบิกจ่ายจำนวนมากไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ขณะที่มีการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว หมวดครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.7

**ช่วง 9 เดือนปี 2550** มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.4 เป็น 122,203.3 ล้านบาท จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน เนื่องจากรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2550 รายจ่ายเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และร้อยละ 39.4 ตามลำดับ สำหรับรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นตามงบบุคลากรและเป็นค่าวิทยฐานะของครูเป็นสำคัญ ส่วนรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ ตามลำดับ

**รวมปีงบประมาณ 2550** การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือมีทั้งสิ้น 149,277.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 7.1 ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 ปีก่อน เป็นผลจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ปี 2550 ค่าใช้จ่ายที่กำหนดทำให้ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณมีการเบิกจ่ายลดลง ทางด้านงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ชะลอตัวลงจากปีก่อน ขณะที่งบลงทุนเร่งตัวจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ปีก่อนเป็น ร้อยละ 13.4 ปีนี้

**7. การค้าต่างประเทศ** มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.3 เหลือ 358.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 2.8 เดือนก่อน จำแนกเป็นการส่งออก ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ ลดลงร้อยละ 1.2 เหลือ 225.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ลดลงร้อยละ 1.1 ทั้งนี้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 7.2 จากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง อาทิ ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จอโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรานฟอร์เมอร์และมอเตอร์ อย่างไรก็ตาม การส่งออกเลนส์และอัญมณีขยายตัวดีตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทางด้านการส่งออกผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 เป็น 56.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ขยายตัวดีจากการส่งออกไปพม่าและจีนตอนใต้ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 และร้อยละ 44.0 ตามลำดับ สินค้าส่งออกที่ขยายตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำมันพืช และยานพาหนะ ส่วนการส่งออกไปลาวชะลอตัวลงโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

**การนำเข้า** ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือลดลงร้อยละ 13.9 เหลือ 133.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการนำเข้า สินค้าทุนที่ลดลงร้อยละ 14.1 ซึ่งเป็นผลจากการนำเข้าส่วนประกอบเครื่องจักรกลลดลงเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าวัตถุดิบ และสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในอุตสาหกรรมกลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 จากที่ลดลงเดือนก่อน เป็นผลจากการนำเข้าชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์แร่โลหะเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 และร้อยละ 51.1 ตามลำดับ การนำเข้าผ่านด่านชายแดนลดลงจาก เดือนก่อนร้อยละ 5.4 เหลือ 8.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการนำเข้าจากพม่าและจีนตอนใต้ที่ลดลงร้อยละ 5.4 และร้อยละ 31.1 ตามลำดับ เป็นผลจากทางการไทยเข้มงวดตรวจจับสิ่งผิดกฎหมาย และสารปนเปื้อนในอาหารจากจีนมากขึ้น สินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์พืชผล วัตถุดิบจากสัตว์และพืช เครื่องใช้ในครัวเรือน ส่วนการนำเข้าจากลาวเพิ่มขึ้น เกือบ 2 เท่าตัว จากการนำเข้าถ่านหินลิกไนต์ เป็นสำคัญ

**ดุลการค้า** ในเดือนกันยายน 2550 เกินดุล 91.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนและ เดือนก่อนที่เกินดุล 73.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. และ 81.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามลำดับ

**ช่วง 9 เดือน ปี 2550** มูลค่าการค้า ผ่านด่านศุลกากรภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.7 เหลือ 2,989.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. โดยลดลงทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยการส่งออก ลดลงร้อยละ 6.8 เหลือ 1,855.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการลดลงของสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงร้อยละ 11.0 โดยการส่งออกส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ลดลง อุปกรณ์จอแสดงผลโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงจากการเสียส่วนแบ่งตลาดในต่างประเทศ ทั้งนี้ตลาดส่งออกสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา โดยลดลงร้อยละ 22.0 ร้อยละ 33.1 และร้อยละ 44.6 ตามลำดับ ทางด้านการส่งออก ผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 16.8 เป็น 464.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 3.4 ระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกไปพม่าและจีนตอนใต้ที่ขยายตัวดี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 และร้อยละ 33.6 ตามลำดับ จากการส่งออกสินค้าประเภท อาหารแปรรูปไม่บรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ยาง และน้ำมันพืช ส่วนการส่งออกไปลาวเพิ่มขึ้นใน อัตราชะลอตัวโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

**การนำเข้า** ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.6 เหลือ 1,133.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลงร้อยละ 6.3 โดยการนำเข้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเครื่องจักรกล ลดลงร้อยละ 60.9 และร้อยละ 21.0 ตามลำดับ ส่วนการนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 4.2 ทางด้านการนำเข้า ผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เป็น 74.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการนำเข้าจากลาวและจีนตอนใต้ที่ขยายตัวร้อยละ 29.4 และร้อยละ 3.9 ตามลำดับ ส่วนการนำเข้าจากพม่าลดลงร้อยละ 4.3 เหลือ 38.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

**ดุลการค้า** ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือช่วง 9 เดือน ปี 2550 เกินดุล 722.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่เกินดุล 707.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

8. **ระดับราคา** เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.4 เปรียบเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เดือนก่อน จากการเร่งตัวของราคาสินค้าหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 0.9 เดือนก่อน เป็นผลจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 6.7 และราคาสินค้าประเภทยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 3.9 จากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต ขณะที่ราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เดือนก่อน โดยยังคงเพิ่มขึ้นตามราคาข้าวเหนียว ผักและผลไม้ และไก่สด เป็นสำคัญ ทางด้านดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เดือนก่อน

**ช่วง 9 เดือนปี 2550** ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคามหาอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวเหนียว ผักและผลไม้ เป็นสำคัญ ทางด้านสินค้านำเข้าหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.3 ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ระยะเดียวกันปีก่อน จากการปรับลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยลดลงร้อยละ 1.5 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 ระยะเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ระยะเดียวกันปีก่อน

9. **การจ้างงาน** จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม 2550 ภาคเหนือมีกำลังแรงงานรวม 6.83 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 6.74 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 98.7 ของกำลังแรงงานรวม โดยแรงงานในภาคเกษตรขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.1 และแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ตามการเพิ่มขึ้นของแรงงานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารร้อยละ 25.0 และการค้าส่ง/ปลีกร้อยละ 1.0 ส่วนสาขาการผลิตและการก่อสร้างลดลงร้อยละ 7.5 และร้อยละ 6.7 ตามลำดับ ในด้านผู้ว่างงานมีจำนวน 0.07 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ต่ำกว่าร้อยละ 1.3 เดือนก่อน แต่ทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนกันยายน 2550 มีจำนวน 0.60 ล้านคน ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.2 แต่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.0

10. **การเงิน** ยอดคงค้างเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2550 มีทั้งสิ้น 344,001 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.2 ต่ำกว่าที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 เดือนก่อน เงินฝากเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจากการฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นจากการนำฝากของธุรกิจส่งออก และจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มขึ้นจากการนำฝากของธุรกิจค้าพืชไร่ ไร่ อย่างไรก็ดี ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีการถอนเงินฝากเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ทางด้านเงินให้สินเชื่อ มียอดคงค้าง 278,539 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.5 ชะลอลงจากร้อยละ 6.9 เดือนก่อน สินเชื่อเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้เงินของธุรกิจเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรตามฤดูกาล ได้แก่ ธุรกิจค้าโยบแบงก์ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและลำพูน ธุรกิจค้าพืชไร่และธุรกิจโรงสีที่จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์และพิษณุโลก อย่างไรก็ดี มีการชำระหนี้ของธุรกิจในหลายพื้นที่ โดยจังหวัดพะเยา พิจิตร นครสวรรค์และเพชรบูรณ์ เป็นการชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อโยกย้ายไปใช้สินเชื่อจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางมีการชำระหนี้ของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่ธุรกิจเซรามิกส์ โรงงานไม้ ลดการใช้สินเชื่อลงเนื่องจากยอดสั่งซื้อสินค้าที่ลดลง สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 81.0 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 79.3 ระยะเดียวกันปีก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

พฤศจิกายน 2550

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสาคร ศรีสวัสดิ์

โทร 0 5393 1157

e-mail : sakorns@bot.or.th